

## XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ

01. Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV “Vạn trái tim một tấm lòng” được tổ chức tại Công ty Điện lực Hưng Yên//Đời sống và Pháp luật. - 2018. - Ngày 26 tháng 12. - Tr.21

*Ngày 21/12/2018, Công ty Điện lực Hưng Yên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên, Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV, Vạn trái tim một tấm lòng”. Ngày hội đã thu hút trên 200 cán bộ, công nhân, viên chức đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, kết thúc ngày hội Ban Tổ chức đã thu được gần 100 đơn vị máu. Hoạt động này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc góp phần đáp ứng nhu cầu máu đang thiếu trong dịp Tết.*

ĐC.2

02. Vân Hà. Hưng Yên, Hải Dương: Khóa sổ quyết toán năm 2018 nhanh gọn, đảm bảo an toàn, hiệu quả//Thời báo Tài chính. - 2018. - Ngày 28 tháng 12. - Tr.7

*Năm 2018 là năm thứ 2 tỉnh Hưng Yên tự cân đối ngân sách địa phương và có điều tiết về ngân sách Trung ương. Các đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước luôn chủ động đối chiếu, rà soát các khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, tạm giữ chờ xử lý của các cơ quan, đơn vị mở tài khoản tại kho bạc, thông báo số dư cho từng chủ tài khoản...Đến nay đã có 966 đơn vị sử dụng ngân sách trong toàn tỉnh tham gia thanh toán dịch vụ công trực tuyến, vì vậy công tác khóa sổ, quyết toán nhanh, gọn hơn các năm trước. Ước tính đến hết ngày 31/12/2018, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên thanh toán chi thường xuyên 7.181 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch giao và giải ngân vốn đàn tư xây dựng cơ bản 2.901 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch giao.*

ĐC.2

03. Minh Sơn - PV. Quá khứ tội lỗi của kẻ dùng súng bắn hạ chủ nợ ở Hưng Yên//Đời sống và Pháp luật Tháng. - 2018. - Từ ngày 25-31 tháng 12. - Tr.19

*Những ngày qua, dư luận tỉnh Hưng Yên bàng hoàng trước vụ chủ nợ đến nhà con nợ đòi tiền và nhận kết cục bi thảm, trả giá bằng cả tính mạng. Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Hoài L (sinh năm 1982), nghi phạm gây ra vụ việc là Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1995), cùng trú tại thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Điều đáng nói là cả hung thủ lẫn nạn nhân đều có quá khứ bất hảo, từng tham gia vào nhiều mảng tối trong xã hội. L là đối tượng giang hồ cộm cán ở địa phương, đã có tiền án, từng đi tù, sau khi trở về L tham gia hoạt động “tín dụng đen”, chuyên cho vay nặng lãi. Nguyễn Văn Hưng mặc dù tuổi còn trẻ, mới ngoài hai mươi nhưng đã va chạm với nhiều thành phần xã hội, tham gia đánh bạc, chẵn dặt gái mại dâm...*

ĐC.226

04. Bùi Anh. Hưng Yên: Không có căn cứ để xem xét, giải quyết phản ánh của ông Hoàng Văn Hiệp//Pháp luật Việt Nam. - 2018. - Ngày 24 tháng 12. - Tr.15

*UBND thành phố Hưng Yên đã có văn bản số 1722/UBND-TTr ngày 13/12/2018 phúc đáp Báo Pháp luật Việt Nam về việc giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Hiệp (trú tại số 02, đường Hoàng Hoa Thám, phố Chợ Gạo, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên). Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, UBND thành phố Hưng Yên đã giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh. Căn cứ kết quả thanh tra, UBND thành phố Hưng Yên khẳng định: Việc ông Hiệp cho rằng 10 năm nay ông và bố ông đã gửi đơn và hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với 2 thửa ruộng của gia đình là không đúng và việc ông Bùi Văn Cường, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố Hưng Yên thiếu trách nhiệm trong 10 năm khiến gia đình ông vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ là không có căn cứ để xem xét, giải quyết.*

ĐC.226

05. Thanh Tâm. Công đoàn Tổng Công ty may Hưng Yên giám sát công tác phòng, chống cháy nổ//Công Thương. - 2018. - Ngày 26 tháng 12. - Tr.7

*Cùng với đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế bền vững, hằng năm Công đoàn Tổng Công ty may Hưng Yên còn phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức diễn tập PCCC, thoát nạn, thoát hiểm trong tình trạng khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn, sơ cứu ban đầu 2 lần/năm cho 100% cán bộ, công nhân viên; 100% người lao động khi tuyển dụng vào công ty đều được huấn luyện đầy đủ các nội dung về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trước khi vào làm việc.*

ĐC.26

06. N.L. LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Tặng bê sinh sản cho hội viên Hội Nông dân//Lao động. - 2018. - Ngày 28 tháng 12. - Tr.7

*Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức trao tặng 2 con bê sinh sản trị giá 32 triệu đồng cho 2 hội viên nông dân là anh Nguyễn Văn Trương (xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động) và Hoàng Quang Triệu (xã Chí Tân, huyện Khoái Châu). Đây là việc làm thiết thực nhằm chia sẻ những khó khăn đối với các gia đình để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.*

ĐC.26

## KINH TẾ

07. B.T. Lợi nhuận tăng khi áp dụng công nghệ nano//Nông thôn ngày nay. - 2018. - Ngày 25 tháng 12. - Tr.11

*Giảm chi phí đầu tư, hạn chế tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường, cây trồng sạch bệnh, chất lượng sản phẩm tốt và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thu lợi nhuận tăng hơn 20%...là những lợi ích thiết thực từ việc áp dụng công nghệ nano trên cây ăn quả đang được nhiều nông dân Hưng Yên quan tâm. Công nghệ nano được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên triển khai hỗ trợ tại 5 mô hình trồng nhãn và cây có múi ở các huyện Kim Động, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Các mô hình đã thu hút gần 100 hộ làm vườn tham gia.*

ĐC.424.5

08. Hoa Phương. Nhà vườn Văn Giang tắt bật chuẩn bị phục vụ Tết// Kinh tế nông thôn. - 2018. - Ngày 21 tháng 12. - Tr.12

*Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Giang, toàn huyện hiện có khoảng 1.300 hecta trồng hoa, cây cảnh. Hoa được trồng tập trung ở xã Xuân Quan và xã Phụng Công; các loại cây cảnh có múi tập trung ở các xã: Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Mỹ Sở, thị trấn Văn Giang. Những tháng cuối năm, thời tiết diễn biến phức tạp, để không ảnh hưởng đến mẫu mã, người dân cần tập trung cung cấp đủ độ ẩm, đặc biệt là đối với nhóm cây cảnh có múi cần có biện pháp che chắn quả; thường xuyên kiểm tra để kịp thời xử lý một số bệnh, sinh vật gây hại bằng phương pháp thủ công và các loại thuốc đặc trị.*

ĐC.424.7

09. Hưng Giang. Hưng Yên vào cuộc phòng chống dịch tả lợn Châu Phi//Nông nghiệp Việt Nam. - 2018. - Ngày 28 tháng 12. - Tr.14

*Theo thống kê, hiện nay tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh khoảng 500.000 con. Việc buôn bán, giết mổ, đặc biệt là vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn trong tỉnh ra Hà Nội và từ tỉnh ngoài vào phải được kiểm soát hết sức chặt chẽ. Để chủ động ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của virus dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu UBND các huyện, thành phố nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc kể cả hình thức cho, tặng của các tổ chức, cá nhân và cư dân vùng biên giới; yêu cầu tập trung vào phát động, triển khai tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột và hóa chất khử trùng trên địa bàn tỉnh thời gian từ ngày 20/12/2018 đến ngày 20/1/2019.*

ĐC.426.2

10. Phạm Đăng. Nghề làm bún, đậu ở xã Tân Hưng//Hưng Yên. - 2018. - Ngày 27 tháng 12. - Tr.3

*Hiện nay, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên có gần 100 hộ làm nghề sản xuất bún và đậu, tập trung chủ yếu ở thôn Viên Tiêu. Nghề làm bún đậu đang tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động với thu nhập trên 4 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, việc phát triển nghề làm bún, đậu ở Tân Hưng hiện nay còn một số hạn chế, người dân trong xã chủ yếu sản xuất theo hướng nhỏ lẻ, không tập trung, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường còn nhiều bất cập...*

ĐC.47

## KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC

11. Trần Đức Nam, Hoàng Hải. Thực trạng công tác giáo dục sức bền chung cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên//Dạy và Học ngày nay. - 2018. - Số 12 . - Tr. 58-60

*Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (SPKT) Hưng Yên là cơ sở đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực về giáo viên, kỹ thuật viên, thợ bậc cao có trình độ đại học, sau đại học đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. Công tác giáo dục thể chất (GDTC) phát triển thể lực đặc biệt là tố chất sức bền cho sinh viên chiếm vị trí quan trọng hàng đầu giúp sinh viên khi ra trường đáp ứng được nhu cầu công việc. Đề tài nghiên cứu trên của nhóm tác giả đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế cần khắc phục trong công tác giáo dục sức bền chung cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.*

ĐC.538

## Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO

12. Phạm Hà. Những kết quả bước đầu trong công tác bảo vệ môi trường ở Hưng Yên//Nhân dân. - 2018. - Ngày 24 tháng 12. - Tr.4

*Sau 5 năm triển khai nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tăng cường, quản lý bảo vệ môi trường, bằng nhiều giải pháp bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ, trên diện rộng, môi trường sống trên địa bàn tỉnh đã có những bước cải thiện rõ nét, phong trào làm vệ sinh ngày cuối tuần phát triển rộng khắp ở nhiều phố, thôn, xóm, nhiều tuyến đường hoa được hình thành, hơn 70% số xã đạt tiêu chí về môi trường..*

ĐC.63

## LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ

13. Nguyễn Xuân Trung. Chùa Nôm chốn thiền môn thanh tịnh giữa làng Việt cổ//Thế giới di sản. - 2018. - Số 12. - Tr.29-30

*Chùa Nôm (thuộc làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm) có tên chữ là "Linh Thông Cổ Tự", theo truyền thuyết, chùa được xây dựng ngay giữa rừng thông cổ thụ, trên một cái am nhỏ. Từ những tư liệu thư tịch trên văn bia lưu tại đây, chùa được xây lại vào khoảng cuối thế kỷ XVII, thời Hậu Lê, đời Chính Hòa, năm Canh Thân 1680. Trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, ngôi chùa vẫn giữ được nguyên vẹn nét kiến trúc cổ kính, trang nghiêm và huyền bí cho tới tận ngày nay, là một trong những điểm thu hút đông đảo du khách thập phương về hành hương, chiêm bái.*

ĐC.96